



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๑๑ ๕

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวม ๕ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสิริกาญจน์ สุวณิษฐ์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
การในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม. เติ น หน้า พัฒ นาระบบออนไลน์บริการประชาชนเน้นความโปร่งใส	แนวหน้า newtv mcot isranews prachachat siamrath bangkokbiznews thestandard matichon mgronline ch๗ workpointtoday matichonweekly naewna innews sondhitalk mgronline plewseengern twitter.com/RDnews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรของ กทม. (BMA-ERP) และโครงการพัฒนาระบบศูนย์รับคำขออนุญาตของ กทม. (BMA-OSS) ว่าโครงการระบบ BMA-ERP จะช่วยบริหารจัดการข้อมูลและทรัพยากรของ กทม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างขอบเขตงาน (TOR) โดยมุ่งเน้นการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อให้ได้ราคาถูกที่สุดและคุณภาพที่ดี ส่วนระบบ BMA OSS หรือ One Stop Service เป็นระบบออนไลน์แบบรวมศูนย์ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ต้องการยื่นขอใบอนุญาตต่าง ๆ ได้ที่จุดเดียว - โครงการดังกล่าวนอกจากช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนยังช่วยสร้างความโปร่งใส เนื่องจากข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการตรวจสอบเองได้ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการอนุญาตและใช้ระบบคอมพิวเตอร์ (IT) ในการตัดสินใจ	<u>ด้านบวก</u> - พัฒ นาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและระบบการให้บริการของ กทม. เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและป้องกันการทุจริต	- สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการดำเนินการพัฒนาระบบ BMA-ERP ระบบ BMA OSS และระบบ Traffy fondue ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๒	กทม. เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19	innnews news.ch๗ thestandard topnews dailynews headtopics komchadluek news๑๐๐๕ topnews thereporters facebook.com/TheReportersTH twitter.com/news๑๐๐๕fm twitter.com/thethaige	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบจำนวนผู้ติดเชื้อและรอมมาตรการจาก สธ. โดยเบื้องต้นได้รับรายงานโรงพยาบาลบางแห่งมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ซึ่ง กทม. ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวช รผว.กทม.ดูแลเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ กทม. พร้อมทบทวนมาตรการหากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและความรุนแรงของการระบาด	<u>ด้านบวก</u> - เฝ้าร ะวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด
๓	กทม. หรือ การเคหะแห่งชาติ พร้อมประสานความร่วมมือ	matichon siamrath banmuang mgronline innews thainews facebook.com/สยามรัฐ facebook.com/Banmu	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง กทม. และการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ว่า การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเบื้องต้นในเรื่องต่าง ๆ อาทิ การจัดหาที่พักอาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางในกรุงเทพฯ การแก้ปัญหาคนไร้บ้านให้มีที่พักอาศัยใกล้กับสถานที่ทำงาน ความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ เรื่องบ้านมั่นคง	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาด้านที่พักอาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและ	- สำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติใน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ในหลายมิติ	ang-บ้านเมือง facebook.com/Match onOnline-มติชนออนไลน์	รวมถึงการแก้ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะของประชาชน ซึ่งทุกปัญหาเป็นนโยบายที่ กทม.ต้องดำเนินการ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน - นอกจากนี้ ได้หารือความร่วมมือกับ กคช. ซึ่งมีที่ดินอยู่ในชุมชนต่าง ๆ หรือสถานที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ หากประสงค์ให้ กทม.นำมาทำเป็นสวนหย่อม หรือสวนสาธารณะใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบายของ กทม. ครอบคลุมถึงความร่วมมือในการให้ กทม.เข้าไปแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน ปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำหรือเข้าไปขุดลอกท่อในชุมชน รวมถึงโครงการปลูกต้นไม้ ๑ ล้านต้นของ กทม. ซึ่งได้ขอความร่วมมือ กคช. หากมีความประสงค์จะร่วมให้สถานที่ เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน	กลุ่มเปราะบางในกรุงเทพฯ รวมถึงความร่วมมือในด้านอื่น ๆ	ด้านต่าง ๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาด้านที่พักอาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง การพัฒนาที่ดินรกร้างว่างเปล่าให้เป็นสวนสาธารณะและการร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ
๔	กทม.จับมือ สวทช.เตรียม ใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พัฒนา คุณภาพชีวิต คนกรุงเทพฯ	mcot matichonweekly bangkokbiznews naewna innews sondhitalk isranews plewseengern mgonline twitter.com/Daratv twitter.com/kanmuang twitter.com/thestandardth	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังการประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่า กทม.ขอบคุณ สวทช.ที่พัฒนาแอปพลิเคชัน Traffy Fondue ถือเป็นกาปฏิวัติและเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางราชการ ทำให้การบริหารจัดการดีขึ้น ประชาชนมีความสุขมากขึ้น รวมทั้งได้หารือถึงความร่วมมือต่อไปในอนาคต เช่น Traffy Fondue อาจต่อยอดถึง Traffy Garbage เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ การเก็บข้อมูลสุขภาพเด็กในโรงเรียนโดยแอปพลิเคชัน หรือรถเข็นประเภทปิ้งย่างที่สามารถเก็บควันได้ ซึ่ง สวทช.มีต้นแบบอยู่แล้ว รวมถึงการส่งสัญญาณชีพของผู้ป่วยที่อยู่ในรถฉุกเฉินไปให้โรงพยาบาลก่อนที่รถฉุกเฉินจะถึงโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วย หรือให้คำแนะนำแก่รถฉุกเฉิน - สำหรับสิ่งที่ กทม.ต้องการ เช่น ป้ายรถโดยสารประจำทาง ซึ่ง สวทช.มีแอปพลิเคชันที่สามารถระบุตำแหน่งรถสาธารณะ ทำให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดีขึ้น หากรวมกับป้ายรถโดยสารสาธารณะที่เป็นป้ายแบบง่าย ๆ มีระบบบอกข้อมูล Wi-Fi แสงสว่างที่ดี จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น กรณีรถฉุกเฉินอาจขยายเป็นรถสำหรับตรวจสุขภาพประชาชนในชุมชน มีพยาบาลวัดความดัน คลื่นหัวใจ และส่งสัญญาณชีพให้แพทย์ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงใช้โดรนตรวจสภาพการจราจร จุดที่ไม่ปลอดภัย จุดที่ไฟฟ้าชำรุดบนถนน ช่วยในการ	ด้านบวก - บูรณาการความร่วมมือนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนกรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ดับเพลิง หรือตรวจสอบดับเพลิง ซึ่งอาจมีการ MOU ร่วมกัน เพื่อให้การให้บริการประชาชนและการทำงานเกิดความครอบคลุมมากขึ้น</p>		
๕	<p>กทม.เตรียม นำร่อง คัดแยกขยะ อย่างเป็น ระบบ</p>	<p>matichon mgronline prachachat innews twitter.com/prachachat</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกำกับและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพจัดการขยะมูลฝอย กทม. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ว่า การคัดแยกขยะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด แต่ส่วนใหญ่ไม่คัดแยกขยะ เนื่องจากเข้าใจว่า กทม.นำไปรวมกันที่รถขยะ ซึ่ง กทม.และภาคเอกชนต้องร่วมมือกันแยกขยะเปียกกับขยะแห้งให้เป็นรูปธรรม โดยต้องเร่งพัฒนาระบบขนส่งขยะเปียกไม่นำไปรวมกัน เพื่อนำขยะแห้งไป Reuse และ Recycle ง่ายขึ้น ซึ่งจะนำร่องบางเขต แบ่งเป็นเขตชั้นในและชั้นนอก เนื่องจากสภาพพื้นที่แตกต่างกัน เพื่อพัฒนาการทำปุ๋ยหมัก หรือการทำแปลงผักใกล้บ้าน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการคัดแยกขยะได้</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนการพัฒนา ศักยภาพการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน การพัฒนาศักยภาพการ จัดการขยะมูลฝอยของ กทม. และความคืบหน้า การดำเนินโครงการนำร่องเขต คัดแยกขยะอย่างเป็นระบบ</p>
๖	<p>กทม.จับมือ JICA ผุดแผนแม่บท กทม.ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔- ๒๕๗๓</p>	<p>matichon mgronline thestandard</p>	<p>- นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะกรรมการกำกับและประสานงานร่วมการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บท กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานแบบองค์รวม ระยะสิ้นสุดแผน ตามแผนแม่บท กทม. (Comprehensive review ๒) และการพัฒนาคู่มือสำหรับการดำเนินงาน รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำแผนแม่บท กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๓ ซึ่งปัจจุบัน ผว.กทม.เห็นชอบแผนแม่บทฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>- กทม.ได้ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนี้ (๑) จัดทำแผนแม่บท กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๖ ซึ่ง กทม.ได้รับการสนับสนุนจากองค์การ JICA และเมืองโยโกฮาม่า ในทางเทคนิค ตั้งแต่เดือน มี.ค.๕๖-ก.ย.๕๘ มีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ ๑๓.๕๗ ในปี ๒๕๖๓ (๒) ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรในการดำเนินงานตามแผนแม่บท กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๖ (๓) จัดทำแผนแม่บท กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๓ ซึ่งมีขอบเขตการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อนแผนแม่บท กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓</p>	<p>- สำนักสิ่งแวดล้อมและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อนแผนแม่บท กทม. ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๓</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ดำเนินงานด้านการลดผลกระทบ ครอบคลุม ๔ ภาคส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ภาคพลังงาน ภาคการขนส่ง ภาคการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสีย และภาคการวางผังเมืองสีเขียว</p>		
๗	<p>กทม. เตรียมพร้อมแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่</p>	<p>mgronline matichon thairath siamrath bangkokbiznews tnnthailand thebangkokinsight thestandard twitter.com/thestandardth</p>	<p>- ผศ.ดร.ทวิตา กมลเวชช รพว.กทม. กล่าวหลังประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 กทม. ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ ว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ กทม.ได้จัดทำมาตรการเชิงรุกที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนักเรียน ซึ่งเมื่อติดแล้วมีอาการไม่มาก แต่อาจนำเชื้อไปติดผู้ที่ใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่ม ๖๐๘ ได้ โดยหลังมีประกาศผ่อนปรนเรื่องหน้ากาอนามัย พบเด็กนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กโต รวมถึงพบกลุ่ม ๖๐๘ ที่ติดเชื้อมีการครองเตียงผู้ป่วยวิกฤติเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากข้อกังวลดังกล่าว สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยจึงได้เตรียมพร้อมระบบส่งต่อ ศูนย์เฝ้าระวัง อัตราการครองเตียง และจัดทำแผนสำรอง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่คาดการณ์จากสถานการณ์อาจรุนแรงขึ้น และเดินหน้าแผนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ผู้ที่รับวัคซีนเข็มล่าสุดมานานแล้ว โดยให้บริการเชิงรุกในชุมชนควบคู่กับการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก Active Case Finding เพื่อให้ กทม.มีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ในกรุงเทพฯ พร้อมจัดทำมาตรการเชิงรุก พร้อมจัดการมาตรการเชิงรุก ป้องกันการแพร่ระบาด</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การจัดทำมาตรการเชิงรุก เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่อาจมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น พร้อมเชิญชวนประชาชนและกลุ่ม ๖๐๘ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครบโดส และวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด</p>
๘	<p>กทม.นำร่อง Sandbox ๕ เขต ยกระดับบริการสาธารณสุขคนเมืองครบวงจร เชื่อมบริการปฐมภูมิผ่านระบบดิจิทัล</p>	<p>mgronline innews komchadluek springnews dailynews prachachat</p>	<p>- ผศ.ดร.ทวิตา กมลเวชช รพว.กทม. กล่าวในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย ผว.กทม.ด้านสาธารณสุข Sandbox Area โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และพื้นที่ ๕ เขต คือ เขตทวีวัฒนา บางแค หนองแขม ภาษีเจริญ และเขตตลิ่งชันว่า โมเดล Sandbox เกิดขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 โดยนำมาถอดบทเรียนและอุดช่องว่างการรักษาพยาบาลที่ไม่เป็นระบบ คือ การใช้ระบบปฐมภูมิ ซึ่งเป็นสถานรักษาพยาบาลและสาธารณสุขเบื้องต้น เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๙ แห่ง คลินิกกอบอุ้น ศูนย์สุขภาพชุมชน ประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปสู่โรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ จึงต้องมีการออกแบบระบบและกลไกขึ้นใหม่ หากทำได้สำเร็จไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาเฉพาะโควิด 19 เท่านั้น แต่จะนำไปสู่ระบบสาธารณสุขที่ดีอีกด้วย ด้วยการทำให้สถานรักษาพยาบาลและสาธารณสุขแบบปฐมภูมิ เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิกกอบอุ้น ศูนย์สุขภาพชุมชน และในอนาคตอาจรวมถึงร้าน</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุข Sandbox Area และพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลของ กทม.ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข Sandbox Area โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และพื้นที่ ๕ เขต (ทวีวัฒนา บางแค หนองแขม ภาษีเจริญ และตลิ่งชัน) ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ขยายที่สามารถมีเภสัชกร ปรึกษาอาการเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรับบริการรักษาพยาบาลใกล้บ้านได้ หากพัฒนาให้มีมาตรฐาน โดยใช้ระบบและกลไกต่าง ๆ จนเป็นที่ไวใจของประชาชน จะทำให้การรักษา มีประสิทธิภาพและช่วยลดภาระของโรงพยาบาล ขณะที่ประชาชนในทุกชุมชน จะได้รับการรักษาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน ส่งผลให้สุขภาพชุมชนดีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของระบบนี้</p>		
๙	กทม.หรือ มาตรการดูแล ความปลอดภัย เด็กนักเรียน ในกรุงเทพฯ	matichon mcot Innews prachachat	<p>- พล.ต.อ.อดิศักดิ์ งามจิตสุขศรี ทปช.ของ ผว.กทม.กล่าวหลังหารือประเด็น ความปลอดภัยบริเวณโดยรอบโรงเรียนว่า กทม.ได้หารือมาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กทม.ได้มีมาตรการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ (๑) ตรวจสอบสภาพการใช้งานของกล้อง CCTV (๒) ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง (๓) จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกรอบบริเวณโรงเรียนในช่วงเช้า และช่วงเลิกเรียน โดยประสานตรวจตราร่วมกับ สน.ท้องที่ในการตรวจจุดเสี่ยง ตู้เขียว และตู้แดง (๔) ให้เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดมีส่วนร่วมดูแลด้าน ความปลอดภัย แจ้งข่าวและช่วยดูแลนักเรียน โดยขอความร่วมมือสถานี ตำรวจส่งวิทยากรมาให้ความรู้ อบรมเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่รักษา ความสะอาดในการป้องกันตนเอง ดูแลช่วยเหลือผู้อื่น และประสานขอความช่วยเหลือในเบื้องต้น และ (๕) เน้นย้ำการทำงานร่วมกันของโรงเรียน สำนักงานเขต สถานีตำรวจในพื้นที่และเครือข่ายผู้ประกอบการ</p> <p>- นอกจากนี้ ภาคเอกชนได้ติดตั้งเสา SOS แบบ SMART POLE มีกล้อง CCTV ๓ ตัว บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มีปุ่มกดขอความช่วยเหลือและคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทันที ขณะเดียวกันสัญญาณขอความช่วยเหลือจะถูกส่งไปยังตู้จราจร/ ป้อมตำรวจและห้องอาจารย์ฝ่ายปกครอง เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือได้ ทันทีทั้งนี้ ซึ่งภาคเอกชนต้องการจะติดตั้งเสา SOS ให้กับโรงเรียนและมอบให้ กทม.ดูแล ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระเบียบวิธีการต่าง ๆ และสำรวจจุด ติดตั้งต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือ ขับเคลื่อนมาตรการดูแล ความปลอดภัยเด็กนักเรียน ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการ ความร่วมมือในการขับเคลื่อน การดำเนินมาตรการ เพื่อ ดูแลความปลอดภัยเด็ก นักเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>